
 

139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 938  —  551. mál.

Fyrirspurn
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um fækkun bænda.

Frá Sigmundi Erni Rúnarssyni.

1. Hvað hefur orðið mikil fækkun í hópi bænda á Íslandi á árabilinu 2000–2010?
2. Hvar á landinu (eftir kjördæmum) hefur fækkunin orðið mest?
3. Í hvaða þremur greinum landbúnaðar hefur fækkunin orðið mest?
4. Hvað hefur afkoma bænda versnað/batnað mikið á tímabilinu?


